



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย  
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน

ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายจึงขอประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กิตติ

(นายสมัชชา ทองสีมา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  
ในกระบวนการงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจิวราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ลำดับ	กระบวนการงานบริการประชาชน	ระยะเวลาให้บริการที่ปรับลดแล้ว
	<u>งานด้านสาธารณสุข</u>	
๑	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๒ วัน / ราย
๒	การขออนุญาตจัดตั้งตลาด	๑๕ วัน / ราย
๓	การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม - ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต	๑๕ วัน / ราย
๔	การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ <u>งานด้านโยธา</u>	๑๕ วัน / ราย
๕	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑๐ วัน / ราย
๖	การขออนุญาตขุดดินและถมดิน <u>งานจัดเก็บรายได้</u>	๕ วัน / ราย
๗	จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	๕ นาที / ราย
๘	จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๕ นาที / ราย
๙	จัดเก็บภาษีป้าย	๕ นาที / ราย
	<u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u>	
๑๐	งานสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค	๔ ชั่วโมง / ราย
๑๑	งานช่วยเหลือสาธารณภัย	ทันที
	<u>งานสังคมสงเคราะห์</u>	
๑๒	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๐ นาที / ราย
๑๓	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓๐ นาที / ราย
๑๔	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย	๑๓ วัน / ราย
	<u>งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u>	
๑๕	งานบริการเก็บขยะ (รักษาความสะอาด)	๔ วัน / ราย
	<u>งานอื่น ๆ</u>	
๑๖	งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์	แจ้งตอบรับดำเนินการ ฯ ภายใน ๗ วัน
๑๗	การขออนุญาตใช้น้ำประปา	๕ วัน / ราย
๑๘	งานทะเบียนพาณิชย์	๒ ชั่วโมง / ราย
๑๙	การขอรับข้อมูลข่าวสาร	๕ นาที / ราย
รวมทั้งหมด ๑๙ กระบวนการ		